
Fundur haldinn í atvinnumálanefnd Tálknafjarðarhrepps  á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps, mánudaginn 9. október 2006,  kl. 20.00

Mætt undirrituð  og fyrirtekið

Rætt var almennt um atvinnumál svæðisins.  Fyrirhugaður eru fundur í Breiðuvík – þar 
sem atvinnumálanefndir beggja sveitarfélaganna koma saman til að fara yfir atvinnumál 
sýslunnar.  Fyrirhugað er að fara yfir atvinnumálastefnu fyrir V-Barð sem unninn var í 
mars 2004.

Teknir voru niður punktar sem formaður nefndarinnar mun taka með sér og fá svör við.

Tekið fyrir erindi frá hreppsnefnd Tfj.hrepps er varðar Lækjartorg ehf. og húnæði þess.  
Ákveðið var að fresta erindinu til næsta fundar.

Fleira ekki fyrirtekið og  fundi slitið kl. 21.20

Helga Jónasdóttir  (ritar fundargerð)
Guðni Ólafsson
Ingólfur Kjartansson


